



## คำสั่งเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

ที่ ๓๒๖ / ๒๕๖๗

### เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนผู้รับแจ้ง กรณี ขอดอกบ้านเลขที่และการตาย

ตามที่ เทศบาลตำบลโพธิ์กลางมีหน้าที่ออกใบอนุญาตก่อสร้าง หรือรับแจ้งการก่อสร้างจากประชาชนภายในเขตเทศบาลเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติความคุ้มครองอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เมื่อมีการสร้างแล้วเสร็จ หรือใกล้จะแล้วเสร็จผู้ยื่นขออนุญาตก่อสร้างจะยื่นคำขอบ้านเลขที่โดยถือปฏิบัติมาโดยตลอดต้องให้กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เป็นนายทะเบียนผู้รับแจ้งในแบบคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน ท.ร.๙๐๐ และกรณีมีคนตายในบ้านเจ้าบ้านก็จะให้กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เป็นนายทะเบียนผู้รับแจ้งในใบรับแจ้งการตาย ท.ร.๔ เนื่องจากเทศบาลตำบลโพธิ์กลางมีสำนักทะเบียนท้องถิ่นเป็นของตนเอง มีปลัดเทศบาล เป็นนายทะเบียนท้องถิ่น และมีผู้ช่วยนายทะเบียนในการปฏิบัติราชการ การยื่นคำขอบ้านเลขที่จึงต้องให้นายทะเบียนท้องถิ่นหรือผู้ช่วยนายทะเบียน หรือพนักงานเทศบาลที่ได้รับมอบอำนาจเป็นนายทะเบียนผู้รับแจ้งเป็นผู้รับแจ้งในใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน ท.ร.๙ รวมทั้งใบรับแจ้งการตาย ท.ร.๔ แต่เนื่องจากสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลโพธิ์กลางมีที่ตั้งอยู่ที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมา และผู้ช่วยนายทะเบียนได้ปฏิบัติราชการอยู่ที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมา การตรวจสอบการก่อสร้างเพื่อออกบ้านเลขที่ว่าได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จหรือใกล้แล้วเสร็จหรือไม่ รวมทั้งตรวจสอบการตายในบ้าน ผู้ช่วยนายทะเบียนที่ได้รับมอบหมายจึงไม่อาจตรวจสอบได้ นั้น

เพื่อให้การออกบ้านเลขที่ของผู้ขออนุญาตก่อสร้าง และการแจ้งการตายในบ้านเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และเป็นการอำนวยความสะดวกประชาชน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ เตรส (๒) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถึงฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับข้อ ๓ ของประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนผู้รับแจ้ง ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ จึงมอบหมายให้พนักงานเทศบาลปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร เป็นนายทะเบียนผู้รับแจ้ง ดังนี้

๑. นายสุทธิพงศ์ ชัยวิรุณรัตน์ พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นนายทะเบียนผู้รับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน ตามใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน ท.ร.๙

๒. นายสิปปวิชัย พัดขุนทด พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน เป็นนายทะเบียนผู้รับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน ตามใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน ท.ร.๙

๓. นายอนุรักษ์ การบรรจง พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา เป็นนายทะเบียนผู้รับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน ตามใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน ท.ร.๙ เฉพาะกรณีที่บุคคลตาม ๑ , ๒ ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้

๔. ให้นายช่างเขตตามคำสั่งเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ที่ ๘๖๖/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่เขตความรับผิดชอบ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นผู้ช่วยนายทะเบียนผู้รับแจ้ง ตาม ๑ , ๒ , ๓ ในเขตความรับผิดชอบของตน และให้มีหน้าที่ในการตรวจสอบการก่อสร้างเพื่อเสนอความเห็นให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งเท่านั้น

/๕. สิบเอกวิสูตร...

๕. สิบเอกวิสูตร กฤษณะสุวรรณ พนักงานเทศบาล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษา  
ราชการแทน หัวหน้าฝ่ายปกครอง เป็นนายทะเบียนผู้รับแจ้งเกี่ยวกับการตาย ตามใบรับแจ้งการตาย ท.ร.๔

๖. สิบเอกอาทิตย์ ไทยแท้ พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน  
เป็นนายทะเบียนผู้รับแจ้งเกี่ยวกับการตาย ตามใบรับแจ้งการตาย ท.ร.๔

๗. นายรัชชัย เครือบสูงเนิน พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและ  
บรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน เป็นนายทะเบียนผู้รับแจ้งเกี่ยวกับการตาย ตามใบรับแจ้งการตาย ท.ร.๔

๘. ให้พนักงานเทศบาลในลำดับที่ ๕ , ๖ และ ๗ หมุนเวียนปฏิบัติหน้าที่ตามความ  
เหมาะสม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายกิตติพงศ์ พงศ์สุรเวท)  
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง



ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง  
เรื่อง ขั้นตอนการรับแจ้งเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร  
ของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

ตามที่ เทศบาลตำบลโพธิ์กลางได้จัดตั้งสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง มีปลัดเทศบาล เป็นนายทะเบียนท้องถิ่น และมีผู้ช่วยนายทะเบียนในการปฏิบัติราชการเป็นนายทะเบียนผู้รับแจ้งมีหน้าที่เกี่ยวกับการแจ้งการเกิด การตาย การย้ายที่อยู่ การสร้างบ้านใหม่ การรื้อบ้าน และการกำหนดเลขประจำบ้าน แต่ที่ผ่านมาประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลางได้ถือปฏิบัติมาโดยตลอดว่าต้องให้กำนันหรือผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เป็นนายทะเบียนผู้รับแจ้งเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎรดังกล่าว ซึ่งนายอำเภอเมืองนครราชสีมาในฐานะนายทะเบียนอำเภอเมืองนครราชสีมาได้แจ้งเทศบาลตำบลโพธิ์กลางแล้วเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของสำนักทะเบียนท้องถิ่นแยกต่างหากจากสำนักทะเบียนอำเภอ ดังนั้น การรับแจ้งตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรที่อยู่ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง จึงเป็นหน้าที่ของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ประกอบกับเทศบาลตำบลโพธิ์กลางได้มีคำสั่งที่ ๓๒๖/๒๕๖๗ เรื่อง การแต่งตั้งนายทะเบียนผู้รับแจ้ง ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ ได้แต่งตั้งพนักงานเทศบาลเป็นนายทะเบียนผู้รับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน ตามใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน ท.ร.๙ และเป็นนายทะเบียนผู้รับแจ้งเกี่ยวกับการตายตามใบรับแจ้งการตาย ท.ร.๔ ไว้อำนวยความสะดวกประชาชน แล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ เตรส (๑) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลโพธิ์กลางจึงประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

๑. สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลโพธิ์กลางมีหน้าที่เกี่ยวกับการแจ้งการเกิด การตาย การย้ายที่อยู่ การสร้างบ้านใหม่ การรื้อบ้าน และการกำหนดเลขประจำบ้าน
๒. การดำเนินการตาม ๑. ในเรื่องกำหนดเลขประจำบ้าน และการตายในบ้าน ให้แจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางได้มีคำสั่งแต่งตั้ง โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง และยกเลิกขั้นตอนที่ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รับรองเป็นการรับเรื่องบริการที่เทศบาลจุดเดียวเบ็ดเสร็จ
๓. การดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนราษฎรอื่นนอกจาก ๒. ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมา หรือตามที่เทศบาลกำหนด
๔. เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎรให้ประชาชนติดต่อเจ้าหน้าที่เทศบาลตาม ๒. และ ๓. โดยไม่ต้องให้กำนันหรือผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ลงนามอีกต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายกิตติพงศ์ พงศ์สุรเวท)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง